
sþ. 329. Fyrirspurn [150. mál]
til menntamálaráðherra um starfsaðstöðu tannlæknadeildar háskólans.

Frá Einari Ágústssyni.

Hvaða ráðstafanir hafa verið gerðar eða eru fyrirhugaðar til þess að bæta
starfsaðstöðu tannlæknadeildar háskólans?


